

5-3-5-01  
5.3-5-01

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ

ลำดับ	ชื่อความเดิม	ชื่อความใหม่			หมายเหตุ
๑	๑๔๐๓๑๘วิทยาการตำรวจก้าวหน้า๓(๓-๐-๖) Advanced Forensic Science	๓๔๐๓๑๘วิทยาการตำรวจก้าวหน้า๓(๓-๐-๖) Advanced Forensic Science			เปลี่ยนตัวเลขผู้รับผิดชอบจากคณะตำรวจศาสตร์เป็นนิติวิทยาศาสตร์
๒	๑๓๑๒๓๒ การสืบสวน ๑ หน่วยกิต (๓-๐-๖) Criminal Investigation 1 แนวความคิดและวิวัฒนาการของการสืบสวน คุณธรรมและคุณลักษณะของพนักงานสืบสวน หลักการเบื้องต้น และประเภทของการสืบสวน การสืบสวนโดยใช้วิธีธรรมดา การสืบสวนโดยใช้วิธีธรรมดา เช่น ข้อมูลท้องถิ่น การสังเกตจดจำ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๓๑๒๓๒ การสืบสวน ๑ หน่วยกิต (๓-๐-๖) Criminal Investigation 1 แนวความคิดและวิวัฒนาการของการสืบสวน คุณธรรมและคุณลักษณะของพนักงานสืบสวน หลักการเบื้องต้น และประเภทของการสืบสวน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การสืบสวนโดยใช้วิธีธรรมดา เช่น เทคนิคการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การซักถาม(พยาน)และการสอบปากคำ(ผู้ต้องสงสัย)เทคนิคการอ่านภาษากาย การสังเกตและจดจำ(บุคคล:ยานพาหนะ:สถานที่) การสะกดรอยติดตาม การอ้างพรางตัว การใช้สายลับ การสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจและข้อมูลท้องถิ่น การสังเกตจดจำ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการสืบสวน ได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน เทคนิคการสืบสวนธรรมดา เช่น เทคนิคการตรวจสถานที่เกิดเหตุ - การซักถาม(พยาน)และการสอบปากคำ(ผู้ต้องสงสัย) - เทคนิคการซักถาม - เทคนิคการอ่านภาษากาย - การสังเกตและจดจำ(บุคคล:ยานพาหนะ:สถานที่) - การสะกดรอยติดตาม - การอ้างพรางตัว - การใช้สายลับ - การสำรวจสถานที่

1

<p>๓</p> <p>๑๓๑๒๓๒ การสืบสวน ๒ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) Criminal Investigation 2</p> <p>การสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง ความผิดเกี่ยวกับภัยอันตรายแก่ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑๓๑๒๓๒ การสืบสวน ๒ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) Criminal Investigation 2</p> <p>การสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง ความผิดเกี่ยวกับภัยอันตรายแก่ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมสมัยใหม่ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เพิ่มเติม เนื้อหาการศึกษาให้ครอบคลุมการสืบสวนอาชญากรรมสมัยใหม่</p>
<p>๔</p> <p>๑๔๑๒๔๑ การสำรวจชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)</p> <p>Community Policing and the Participation of the People</p> <p>ประวัติความเป็นมาและความหมายของการสำรวจชุมชน ความสำคัญของการสำรวจชุมชน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสำรวจชุมชน หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจกับความร่วมมือของประชาชน ลักษณะงานชุมชนสัมพันธ์ การประสานงาน การให้บริการแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ในชุมชน การศึกษาเปรียบเทียบการสำรวจชุมชนของประเทศต่างๆ ในชุมชน การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานชุมชน การดำเนินโครงการตามโครงการชุมชน และขั้นตอนการดำเนินงานชุมชน การดำเนินโครงการตามโครงการชุมชน การศึกษาปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชน การนำเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานสำรวจ</p>	<p>๑๔๑๒๔๑ วิชา การสำรวจผู้ใช้ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)</p> <p>Community Policing and the Participation of the People</p> <p>ประวัติความเป็นมาและความหมายของการสำรวจผู้ใช้ชุมชน ความสำคัญของการสำรวจผู้ใช้ชุมชน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสำรวจผู้ใช้ชุมชน และทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจกับความร่วมมือของประชาชน ลักษณะงานชุมชนสัมพันธ์ การให้บริการแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ในชุมชน การศึกษาเปรียบเทียบการสำรวจชุมชนของประเทศต่างๆ ในชุมชน การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานชุมชน การดำเนินโครงการตามโครงการชุมชน การศึกษาปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชน การนำเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานสำรวจ</p>	<p>เปลี่ยนหัวข้อ จากคำว่า ตำรวจชุมชน เป็น ตำรวจผู้ใช้ชุมชน เพิ่มเนื้อหาในเรื่อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการนำเครื่องมือสำรวจมาใช้ชุมชน เช่นการสร้างและทำงานเป็นทีม ทักษะการทำงานกับสื่อมวลชน และเทคนิคการประสานงานและการมีส่วนร่วม</p>

